

## ประกาศการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรอง เพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. รอบที่ 2

นำเสนอเมื่อ : 26 เม.ย. 2561

ประกาศการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรอง  
เพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 เมษายน 2561](#)



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง การประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรอง  
เพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๒

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงวิทยฐานะ โดยการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง "ระยะเวลาการสอน" และ "การอบรมพัฒนาด้วยตนเอง" โดยการอบรมพัฒนาตนเองนั้น มุ่งหวังให้ข้าราชการครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพและสามารถนำความรู้จากการอบรมพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบวิชาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ

ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาครูตามนโยบายดังกล่าวจะมีสถาบันครูพัฒนาทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรในการอบรมพัฒนาข้าราชการครู แต่เนื่องจากหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรองนั้น มีความหลากหลายหลายประการเช่น ระดับช่วงชั้น สาระเนื้อหา วิธีการอบรมพัฒนา การติดตามและประเมินผล ตลอดจนราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการนำมาพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้มีการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรอง และการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร

การดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการในการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร และพิจารณาความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร โดยนำหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันครูพัฒนามาพิจารณาในส่วนของเอกสาร เนื้อหา กระบวนการ และค่าลงทะเบียนหลักสูตร มาใช้ประกอบการประเมินและคัดเลือกเพื่อประกาศเป็นหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ ๒ ต่อไป

**กระบวนการประเมิน คัดเลือก และพิจารณาความเหมาะสมของค่าลงทะเบียนหลักสูตร**

๑. คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเอกสารและรายละเอียดของหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันครูพัฒนา

๒. หลักสูตรที่คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินให้ "ผ่าน" เท่านั้นจะถูกส่งให้คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาในลำดับต่อไป

/- ๓. หน่วยพัฒนา...